

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 4

PHỤ LỤC 1

Nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 4 năm 2024 (lần 1)

(Kèm theo Quyết định số: 1013/QĐ-BQLDA4 ngày: 20/5/2024

của Giám đốc Ban Quản lý dự án 4)

TT	Đơn vị	Tên vị trí việc làm	Hạng chức danh nghề nghiệp	Chỉ tiêu tuyển dụng	Ghi chú
1	Phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án 4	Quản lý dự án	III	01	

PHỤ LỤC 2

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
(Kèm theo Quyết định số: *1013/QĐ-BQLDA4* ngày *20/5/2024* của Giám đốc Ban Quản lý dự án 4)

TT	Tên đơn vị	Tên vị trí việc làm	Hạng CDNN cần tuyển	Chỉ tiêu tuyển dụng	Mô tả công việc VT/VL	Trình độ đào tạo	Yêu cầu điều kiện khác	Khung năng lực
1	Phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án 4	Quản lý dự án	III	01	<p>1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành của Phòng; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.</p> <p>2. Triển khai thực hiện: các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dự án, TVGS được cấp có thẩm quyền giao, gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn; bảo vệ môi trường; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.</p>	<p>Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các lĩnh vực, nhóm ngành, ngành đào tạo có liên quan đến:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhóm ngành: Kinh tế học (trừ Kinh tế chính trị); Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Xây dựng; Quản lý xây dựng.- Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý dự án; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật ô tô.	<p>1. Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III theo quy định.</p> <p>2. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ.</p> <p>3. Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng III.</p> <p>4. Trong vòng 01 năm đảm nhiệm vị trí việc làm phải có 01 trong 03 loại chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III, giám sát thi công xây dựng hạng III, định giá xây dựng hạng III.</p> <p>5. Có trách nhiệm tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề khác khi được Lãnh đạo Ban yêu cầu nhằm đáp ứng các nhiệm vụ được giao.</p> <p>6. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.</p> <p>7. Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Năm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.- Có khả năng tham mưu xử lý, năng lực tổng hợp, khả năng tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc.- Có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với nghề nghiệp và đơn vị công tác, kỹ năng giao tiếp tốt.

Ghi chú:

- Lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo, ngành đào tạo quy định tại phần trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Văn bằng do các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận có tên gọi của ngành, chuyên ngành đào tạo chưa trùng khớp với các văn bằng nêu tại phần trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì được xem xét tương đương trên cơ sở xem xét các môn học chuyên ngành của bằng cấp đó.
- Về yêu cầu, điều kiện khác: Đối với yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ quy định tại mục 2 (được bổ sung sau khi có tổ chức đào tạo để cấp chứng chỉ); Đối với một trong các loại chứng chỉ quy định tại mục 4 được bổ sung sau khi thông tuyển; Đối với mục 5 được yêu cầu bổ sung trong quá trình làm việc.
- Về ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Các trường hợp (1) có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ; (2) có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nếu học tập bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài thì được miễn tham gia sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ.
- Về trình độ tin học: Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.